

หลักสูตรต่อเนื่อง

โครงการการเพาะพันธุ์ไม้ผล สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

จำนวน ๓๕ ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแปลงยาว

- กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ
 กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง



ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบัน เป็นการพัฒนาประชากร ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพ ทั้งถึงและเท่าเทียม การจัดอาชีพ ที่เน้น New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ การยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่เน้น “ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่ายและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ สำหรับพื้นที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพื้นที่ จากข้อมูลแผนตำบลหัวสำโรงพบว่าสภาพพื้นที่ตำบลหัวสำโรงมีประชากรวัยแรงงาน และประกอบการเกษตร นอกจากนี้จะมีการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างหรือหาอาชีพมาทดแทนโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อการอยู่รอด การเพาะพันธุ์ไม้ผล สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชนวัยแรงงาน ตำบลหัวสำโรง ซึ่งจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพที่สร้างรายได้มั่นคงให้กับประชากรอีกอาชีพหนึ่ง

กศน.ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ได้ดำเนินการจัดโครงการการเพาะพันธุ์ไม้ผล สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้มีทักษะและมีแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นรายได้หลักสำหรับผู้ที่ไม่มีงานทำและเป็นรายได้เสริมสำหรับผู้ทำงานประจำ โดยการจัดการศึกษาด້ายอาชีพ ผู้เรียนจะได้นำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

หลักการของหลักสูตร

๑. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพ ทั้งถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
๒. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำร่วมกับภาคีเครือข่าย

๓. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ

จุดมุ่งหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเพาะพันธุ์ไม้ผล สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

๒. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้จากการเพาะพันธุ์ไม้ผล สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ไปประกอบอาชีพได้

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และใช้ใน ชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย ประชาชน ในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง

ระยะเวลา

จำนวน ๓๕ ชั่วโมง แบ่งเป็น

ทฤษฎี ๑๕ ชั่วโมง

ปฏิบัติ ๒๐ ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	ช่องทางการประกอบอาชีพการเพาะพันธุ์ไม้ผล	๑.๑ บอกความสำคัญของการประกอบอาชีพการปลูกเพาะพันธุ์ไม้ผล ๑.๒ บอกความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการเพาะพันธุ์ไม้ผล ได้แก่ ทุน การตลาด แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ ทำเลที่ตั้ง บรรจุ หีบห่อ และการขนส่ง ๑.๓ แหล่งเรียนรู้	๑.๑ ความสำคัญของการประกอบอาชีพการเพาะพันธุ์ไม้ผล ๑.๒ ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการเพาะพันธุ์ไม้ผล ๑.๓ แหล่งเรียนรู้	๑.๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ สื่อของจริง บุคคล ในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาคิดวิเคราะห์และใช้ในการประกอบอาชีพที่มีความเป็นไปได้ในชุมชน ๑.๒ วิเคราะห์อาชีพที่คิดว่าจะสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ในชุมชนจากข้อมูล	๕ ชั่วโมง	-

		<p>๑.๔ บอกรหัส ทางการประกอบ อาชีพ การปลูก และขยายพันธุ์ เพาะพันธุ์ไม้ผล</p>	<p>-แรงงาน -วัสดุ -อุปกรณ์ -ทำเลที่ตั้ง -การบรรจุ หีบห่อ -การขนส่ง</p> <p>๑.๓ แหล่ง เรียนรู้</p> <p>๑.๔ บอกรหัส ทางการ ประกอบ อาชีพ การ ปลูกและ ขยายพันธุ์ เพาะพันธุ์ ไม้ผล</p>	<p>ต่าง ๆ และ สอดคล้องกับ ศักยภาพของตนเอง และชุมชน</p> <p>๑.๓ วิทยากร ผู้เรียน ร่วมกัน อภิปรายทิศทาง ความก้าวหน้าและ พัฒนาอาชีพการ ประกอบอาชีพ๑.๓ แหล่งเรียนรู้</p> <p>๑.๔ บอกรหัส ทางการประกอบ อาชีพ การปลูกและ ขยายพันธุ์ เพาะพันธุ์ไม้ผล ใน รูปแบบที่เหมาะสม กับตนเอง</p>		
๒	<p>วิธีการปลูกและการ ขยายพันธุ์มะม่วง</p>	<p>เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะใน การปลูกมะม่วง</p>	<p>๑.สถานที่ พื้นที่ในการ ปลูกมะม่วง</p> <p>๒.วัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ในการ ปลูกมะม่วง</p> <p>๓.ขั้นตอน การ ขยายพันธุ์ มะม่วง -การเสริม ราก</p>	<p>- วิทยากรอธิบายให้ ความรู้เรื่อง สถานที่ พื้นที่ใน การปลูกมะม่วง -วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการปลูกและ ขยายพันธุ์มะม่วง -ขั้นตอนการปลูก และขยายพันธุ์ มะม่วง -การเสริมราก</p>	๑ ชั่วโมง	๔ ชั่วโมง

๓	วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์มะพร้าว	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกมะพร้าว	๑.สถานที่ พื้นที่ในการปลูก มะพร้าว ๒.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก มะพร้าว ๓.ขั้นตอนการขยายพันธุ์มะพร้าว	- วิทยากรอธิบายให้ความรู้เรื่องสถานที่ พื้นที่ในการปลูกมะพร้าว -วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกและขยายพันธุ์มะพร้าว -ขั้นตอนการปลูกและขยายพันธุ์มะพร้าว	๑ ชั่วโมง	๔ ชั่วโมง
๔	วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์มะนาว	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกมะนาว	๑.สถานที่ พื้นที่ในการปลูกมะนาว ๒.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกมะนาว ๓.ขั้นตอนการขยายพันธุ์มะนาว	- วิทยากรอธิบายให้ความรู้เรื่องสถานที่ พื้นที่ในการปลูกมะนาว -วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกและขยายพันธุ์มะนาว -ขั้นตอนการปลูกและขยายพันธุ์มะนาว	๑ ชั่วโมง	๔ ชั่วโมง
๕	วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์ขุ่น	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกขุ่น	๑.สถานที่ พื้นที่ในการปลูกขุ่น ๒.วัสดุ อุปกรณ์ที่	- วิทยากรอธิบายให้ความรู้เรื่องสถานที่ พื้นที่ในการปลูกขุ่น	๑ ชั่วโมง	๔ ชั่วโมง

			ใช้ในการ ปลูกขนุน ๓.ขั้นตอน การ ขยายพันธุ์ ขนุน	-วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการปลูกและ ขยายพันธุ์ขนุน -ขั้นตอนการปลูก และขยายพันธุ์ขนุน		
๖	วิธีการปลูกและการ ขยายพันธุ์กระท้อน	เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะใน การปลูกกระท้อน	๑.สถานที่ พื้นที่ในการ ปลูก กระท้อน ๒.วัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ในการ ปลูก กระท้อน ๓.ขั้นตอน การ ขยายพันธุ์ กระท้อน	- วิทยากรอธิบายให้ ความรู้เรื่อง สถานที่ พื้นที่ใน การปลูกกระท้อน -วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการปลูกและ ขยายพันธุ์กระท้อน -ขั้นตอนการปลูก และขยายพันธุ์ กระท้อน	๑ ชั่วโมง	๔ ชั่วโมง
๗	การบริหารจัดการ ในการประกอบ อาชีพการเพาะพันธุ์ ไม้ผล	สามารถบริหาร จัดการปลูกและ ขยายพันธุ์ไม้ผล -ควบคุมคุณภาพ -ลดต้นทุน -แผนการผลิต สามารถจัดการ การตลาดในการ จำหน่ายการ เพาะพันธุ์ไม้ผล -ประชาสัมพันธ์	การบริหาร จัดการการ เพาะพันธุ์ ไม้ผล -การจัดการ เกี่ยวกับ การควบคุม คุณภาพ การ เพาะพันธุ์ ไม้ผล	การบริหารจัดการ ผลิต -สำรวจและศึกษา แหล่งวัสดุ อุปกรณ์ และใช้ประโยชน์ ของแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน -กำหนดและ ควบคุมการผลิต	๕ ชั่วโมง	

		-กระจายการผลิต	-การลด ต้นทุน -การ วางแผน การผลิต -การจัดการ การตลาด	-ศึกษาการลด ต้นทุน -ปัจจัยความเสี่ยงที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือมีแนวโน้ม -ศึกษาข้อมูล การตลาด -ดำเนินการตาม ข้อมูลการตลาด เช่น การคิดต้นทุน การผลิต การ กำหนดราคาขาย การส่งเสริมการขาย การกระจายสินค้า		
--	--	----------------	--	---	--	--

สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล

การวัดผลประเมินผล

๑. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
๒. การประเมินผลงานการปฏิบัติระหว่างเรียนความสำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

เกณฑ์การจบหลักสูตร

๑. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. มีผลงานการประเมินทดสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การเพาะพันธุ์ไม้ผล